



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## บริษัทนำเข้าสินค้าเกษตรประเทศจีนบินตรงเจรจาซื้อข้าวสารสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ส่งผ่านเส้นทาง R3 สู่มืองคุณหมิง

ตัวแทนบริษัทนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศจีนเดินทางเยือนไทย เจรจาสั่งซื้อข้าวหอมมะลิจากสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ดไปจำหน่ายที่ประเทศจีน โดยส่งสินค้าผ่านเส้นทาง R3 ผ่านเมืองคุณหมิงไปยังปักกิ่ง คาดจะได้รับการตอบรับและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวจีนเป็นอย่างดี

นายวินัย กลสิริภักดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับการติดต่อจากนายหยาง จู ผู้จัดการบริษัท *Tai Yang International (Trading)* จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าสินค้าการเกษตรในประเทศจีน เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2553 ว่ามีความประสงค์จะนำเข้าข้าวหอมมะลิแท้ 100 % คุณภาพชั้นหนึ่งจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน จึงได้ประสานมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งกำกับดูแลสหกรณ์การเกษตรที่อยู่ในแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สำคัญของประเทศไทย ให้เป็นผู้ติดต่อประสานงาน กับสหกรณ์ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิ เพื่อเจรจาการค้าข้าว โดยในเบื้องต้น ทางกรมฯ ได้นำเสนอตัวอย่างข้าวสารหอมมะลิแท้ 100 % หลากหลายยี่ห้อจากสหกรณ์ผู้ผลิตต่างๆ และได้ข้อสรุปว่า ข้าวหอมมะลิแท้ 100 % ตราทีเก พุงกุลาฟาร์ม ที่ผลิตโดยสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ซึ่งอยู่ในคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ ในเขตพื้นที่ พุงกุลาร้องไห้ ได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าของจีนทั้งในด้านบรรจุภัณฑ์และคุณภาพข้าวสารที่ตรงตามความต้องการ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เชิญตัวแทนของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด เข้าร่วม การเจรจาเพื่อทำข้อตกลงทางการค้ากับผู้นำเข้า จากประเทศจีน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายหยาง จู เป็น ตัวแทน บริษัทนำเข้าสินค้าการเกษตร ของจีนเดินทางมาร่วมในการเจรจา ขณะที่ ตัวแทนของสหกรณ์ คือ นางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาดสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด และตัวแทนข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งจากการเจรจาได้ข้อสรุป เบื้องต้นทางตัวแทนผู้นำเข้าของจีนสั่ง ซื้อข้าวสารหอมมะลิแท้ 100 % คุณภาพชั้นหนึ่ง (ข้าวใหม่) ขนาดถุงสุญญากาศ 5 กิโลกรัม จำนวน 120 ถุง และขนาดถุงสุญญากาศ 1 กิโลกรัม จำนวน 600 ถุง โดยกำหนด ส่งมอบสินค้าเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยใช้การขนส่งทางรถผ่านเส้นทาง R3 เข้าสู่ประเทศจีน ณ เมืองคุณหมิง ไปยังเมืองปักกิ่ง โดยแหล่งกระจายข้าวหอมมะลิในประเทศจีน จะ เริ่มต้นส่งให้ร้านอาหารและสถานทูตไทยในเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบสนอง และได้รับความนิยมนจากผู้บริโภคในประเทศจีน เป็นอย่างดี และจะมีการเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อในคราวต่อไป